

# ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๒๑๑.๖/ว ๙



ถึง จังหวัดทุกจังหวัด

ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้จัดประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐ เพื่อหารือข้อราชการสำคัญ มอบนโยบาย และติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมราชสีห์ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุม ในการนี้กระทรวงมหาดไทย ได้สรุปการประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทยเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ขอให้จังหวัดติดตามสรุป การประชุมหารือข้อราชการดังกล่าว ได้ทางเว็บไซต์ [www.ppb.moi.go.th](http://www.ppb.moi.go.th) หัวข้อ “สรุปข้อสั่งการ ประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย” หรือตามรหัสคิวอาร์ (QR Code) ที่ส่งมาพร้อมนี้ เพื่อรับทราบและถือปฏิบัติ



สำนักงานปลัดกระทรวง

สำนักนโยบายและแผน

โทร. ๐๒ ๒๒๓ ๔๘๗๐ , ๕๐๕๘๐



# ด่วนที่สุด

## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กระทรวงมหาดไทย สำนักงานปลัดกระทรวง สำนักนโยบายและแผน โทร. ๐ ๒๒๒๓ ๔๘๓๐ มท. ๕๐๕๘๐  
ที่ มท ๐๒๑๑.๖/ว๐๑๕๘ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑

เรื่อง สรุปการประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย (วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐)

เรียน รองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้าผู้ตรวจราชการและผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ที่ปรึกษา ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีช่วยราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เลขานุการศูนย์ปฏิบัติการสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงมหาดไทย และผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้จัดประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐ เพื่อหารือข้อราชการสำคัญ มอบนโยบาย และติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมราชสีห์ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย นั้น

กระทรวงมหาดไทยได้สรุปการประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทยดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดสรุปการประชุมได้ทาง [www.ppb.moi.go.th](http://www.ppb.moi.go.th) หัวข้อ “สรุปข้อสั่งการประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย” หรือตามรหัสคิวอาร์ (QR Code) ที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายฉัตรชัย พรหมเลิศ)  
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

การประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย  
วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น.  
ณ ห้องประชุมราชสีห์ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย



ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
การดำเนินงานโครงการ จิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ	<p><b>กรุงเทพมหานคร (นางวราสนา ศิลป์เบญจพร ผู้อำนวยการกองระบบคลอง สำนักการระบายน้ำ)</b></p> <p><b>๑. รายงานผลการดำเนินงานตามกิจกรรม “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” พื้นที่กรุงเทพมหานคร</b></p> <p>จากพระราชปณิธาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในการบำเพ็ญประโยชน์ พื้นที่ชุมชน โดยรอบพระราชวังดุสิต เป็นการทำความ ดี ด้วยหัวใจ ถวายเป็นพระราชกุศล แต่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดย หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยทหารรักษาพระองค์ ข้าราชการบริพารในพระองค์ฯ ร่วมกับ ประชาชนจิตอาสา “ เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ” พื้นที่โดยรอบพระราชวังดุสิต ห้วงวันที่ ๒๑ - ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ ดำเนินการ ๕ คลอง ได้แก่ คลองส้มป่อย คูน้ำข้างทางรถไฟ คลองรอบสนามม้านางเลิ้ง คลองเปรมประชากร (หน้าวัดเบญจมบพิตร) คลองวัดน้อยนพคุณ ซึ่งการดำเนินการครั้งนี้ถือเป็นโครงการต้นแบบของจิตอาสาพระราชทาน</p> <p><b>พื้นที่ ๑ พื้นที่ปฏิบัติการห้วงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม - ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐</b></p> <p>ดำเนินการ ๖ คลอง ได้แก่ คลองกระทอนแถว คลองวัดยางสุทธาราม คลองหลวงวารี คลองบึงพระยาสุเรนทร์ คลองขวางบน คลองทับข้างล่าง อยู่ใน ส่วนของฝั่งธนและฝั่งพระนคร</p> <p><b>พื้นที่ ๒ พื้นที่ปฏิบัติการห้วงวันที่ ๑๔ สิงหาคม - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐</b></p> <p>ดำเนินการ ๑๗ คลอง ได้แก่ ลำรางต้ายิ้ม คลองตาเร้ง คลองควาย ลำกระโดงซอยยิ้มประยูร คลองวัดน้อยนพคุณ คูน้ำริมทางรถไฟสายใต้ คลองชั้นแตก คลองตาเปี้ย คลองบางเขน คลองลำมะขาม ลำกระโดงซอยเพชรเกษม ๕๑ คลองสวนเลียบ คลองส้มป่อย คูน้ำปลายซอยโชติวิวัฒน์ คูน้ำปานทิพย์ ๒ คลองหัวหมาก ลำรางสุเหร่าหัวหมากน้อย เป็นคลองที่สำนักงานเขต และ สำนักการระบายน้ำร่วมกันดำเนินการ</p> <p><b>พื้นที่ ๓ พื้นที่ปฏิบัติการห้วงวันที่ ๒๙ กันยายน - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐</b></p> <p>ดำเนินการ ๑๕ คู/คลอง ในเขตพระนครและเขตบางซื่อ ได้แก่ คลองคูเมืองเดิม (คลองหลอด) คลองหลอดวัดราชบพิตร คลองหลอดวัดราชนันทดา คลองบางลำพู คลองโองอ่าง คลองผดุงกรุงเกษม คลองพระสวัสดิ์ คลองวัดตรีทศเทพ คลองวัดสังเวช คลองมหานาค คูน้ำซอยมหาลาก คูน้ำข้างวัดประจักษ์ศิลปาคม คูน้ำซอยศรีวิชัย คูน้ำปลาทุ่ คูน้ำคอกม้า โดยจิตอาสาพระราชทานดำเนินการ ๒๙ กันยายน - ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ หลังจากนั้นคือ ๑๘ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ จะเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจดำเนินการในส่วนของพระราชพิธี</p>	

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p><b>พื้นที่ ๔ พื้นที่ปฏิบัติการห้วงวันที่ ๕ - ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐</b>  ดำเนินการ ๓ คลอง ได้แก่ คลองมหานาค (ส่วนต่อ) คลองผดุงกรุงเกษม (ส่วนต่อ) คลองเปรมประชากร (จากคลองผดุงฯ - ถ.แจ้งวัฒนะ)</p> <p><b>พื้นที่ ๕ พื้นที่ปฏิบัติการห้วงวันที่ ๑๗ - ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐</b>  ดำเนินการ ๑ คลอง ได้แก่ คลองเปรมประชากร (จากวัดหลักสี่ - คลองรังสิตประยูรศักดิ์) ระยะทางยาว ๒๐ กว่ากิโล เป็นความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานครกับ จ.ปทุมธานี ที่ดำเนินการร่วมกันกับหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา</p> <p><b>พื้นที่ ๖ พื้นที่ปฏิบัติการห้วงวันที่ ๑๒ - ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๐</b>  ดำเนินการ ๒ คู/คลอง ได้แก่ คูน้ำข้างถนนวิภาวดีรังสิต คูน้ำนายใช้ (จากสถานีตำรวจนครบาลดอนเมืองถึงคลองเปรมประชากร) เป็นการแก้ปัญหาน้ำท่วมในถนนวิภาวดีรังสิต ทางศูนย์อำนวยการใหญ่ สนามเสื่อป่า ได้กำหนดให้กรุงเทพมหานคร กรมทางหลวง และการรถไฟ รวมทั้ง จ.ปทุมธานี ร่วมกันพัฒนากับหน่วยพระราชทาน และประชาชน จิตอาสา รวม คู/คลอง/ลำราง ที่พัฒนากายภาพคลอง แล้ว ๓๙ แห่ง</p> <p><b>๒. ปัญหา/อุปสรรค</b>  พื้นที่ปฏิบัติการส่วนใหญ่เป็นคูน้ำ ลำราง หรือคลองขนาดเล็กที่เครื่องมือเครื่องจักรไม่สามารถเข้าถึงพื้นที่ได้ จำเป็นต้องใช้แรงงานคนเป็นหลัก ในการฟื้นฟูสภาพคลอง โดยการขุดลอกดิน/เลน และเก็บผักตบชวาหรือวัชพืช</p> <p><b>๓. ข้อเสนอแนะ</b></p> <p>๓.๑ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสั่งการให้ทุกหน่วยงานคงสภาพคู คลอง ที่ดำเนินการแล้วเสร็จให้อยู่ในสภาพเดิมเพื่อประโยชน์ต่อการระบายน้ำและคุณภาพชีวิตของประชาชน ไม่มีการกระจายของโรค พร้อมให้รายงานทุกเดือน</p> <p>๓.๒ กรุงเทพมหานคร เสนอให้ชุมชนที่อยู่ริมคู คลอง เป็นผู้ดูแลอย่างต่อเนื่อง โดยอาจเรียกว่า “จิตอาสาดูแลคู/คลอง/ลำกระโดง” โดยให้จิตอาสาพร้อมทั้งทหาร ตำรวจ ที่อยู่ในพื้นที่เขตช่วยกัน</p> <p><b>๔. แผนการพัฒนาคู/คลองในพื้นที่กรุงเทพมหานคร</b></p> <p>๔.๑ คลองสายหลัก จำนวน ๙ คลอง กรุงเทพมหานครดำเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมธนารักษ์ ฝ่ายความมั่นคงแห่งชาติ เนื่องจากต้องดำเนินการจัดระเบียบพื้นที่ริมคลอง ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>๔.๑.๑ คลองลาดพร้าว อยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนา</li> <li>๔.๑.๒ คลองเปรมประชากร กรุงเทพมหานครกำลังยกวางแผนการพัฒนา</li> <li>๔.๑.๓ คลองบางเขน</li> <li>๔.๑.๔ คลองบางซื่อ</li> <li>๔.๑.๕ คลองพระโขนง</li> <li>๔.๑.๖ คลองประเวศบุรีรมย์</li> <li>๔.๑.๗. คลองลาดบัวขาว</li> <li>๔.๑.๘. คลองสามวา</li> <li>๔.๑.๙. คลองพระยาราชนนตรี</li> </ul>	

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>ทั้งนี้ คลองที่ ๔.๑.๓ - ๔.๑.๙ อยู่ระหว่างเตรียมขอจัดสรรงบประมาณก่อสร้าง          เชื้ออน ค.ส.ล.</p> <p>๔.๒ คู/คลอง/ลำราง/ลำกระโดง สายรอง ขอรับพระราชทานหน่วยพระราชทาน          และ ประชาชนจิตอาสาดำเนินการ เพื่อร่วมพัฒนาสภาพคลอง จำนวน ๑,๕๐๐          กว่าคลอง สำนักการระบายน้ำ ดำเนินการ จำนวน ๒๐๙ คลอง และสำนักงานเขต          ๕๐ เขต ดำเนินการ จำนวน ๑,๔๖๔ คลอง</p> <p><b>สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายสมคิด จันทมฤก ผู้ตรวจราชการ          กระทรวงมหาดไทย)</b></p> <p><b>๑. สรุปผลการดำเนินงานโครงการจิตอาสาฯ ในพื้นที่ส่วนภูมิภาค</b></p> <p>สรุปผลการรับลงทะเบียนจิตอาสา ฯ มีประชาชนลงทะเบียนจิตอาสา ฯ จำนวน         ทั้งสิ้น ๔,๑๑๑,๘๘๙ คน (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐)</p> <p>มีจิตอาสาเฉพาะกิจ ฯ เข้าร่วมปฏิบัติงานในวันงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง          พระบรมศพ ฯ จำนวนทั้งสิ้น ๕๒๐,๓๕๐ คน ทั้งนี้ภายหลังเสร็จสิ้นงานพระราชพิธี          ถวายพระเพลิงพระบรมศพ ฯ จิตอาสาเฉพาะกิจ ฯ มีสถานภาพเป็นจิตอาสา “เราทำ          ความ ดี ด้วยหัวใจ” เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงานของจิตอาสา “เราทำ          ความ ดี ด้วยหัวใจ” ศูนย์อำนวยการใหญ่ (ศอญ.) สนามเสือป่า และ กระทรวงมหาดไทย          ได้กำหนดแนวทางให้จังหวัดแบ่งภารกิจจิตอาสา ฯ เป็น ๒ ภารกิจหลัก คือ ภารกิจ          ในการรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ และภารกิจ          ด้านการพัฒนาตามความเหมาะสมของพื้นที่</p> <p><b>๒. แนวทางการดำเนินภารกิจจิตอาสา ฯ ด้านการพัฒนาของจังหวัด</b></p> <p>๒.๑ กำหนดเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด จัดทำปฏิทินและแผนการปฏิบัติงาน          ของจิตอาสา ฯ</p> <p>๒.๒ สำรวจพื้นที่เป้าหมายเพื่อวางแผนการดำเนินงานโดยกำหนดผู้รับผิดชอบ          แบ่งมอบหน้าที่ รวบรวม และจัดทำบัญชีเครื่องมืออุปกรณ์ที่สามารถสนับสนุน          การปฏิบัติหน้าที่ของจิตอาสาฯ จากหน่วยงานต่าง ๆ</p> <p>๒.๓ ลงมือปฏิบัติตามแผนได้ทันที และต่อเนื่อง</p> <p>๒.๔ รายงานผลการดำเนินงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบทุกวันที ๕ ของเดือน          เพื่อรายงาน กองกิจการในพระองค์ ๙๐๔ ทราบต่อไป</p> <p><b>๓. ผลการจัดกิจกรรมในส่วนภูมิภาค</b> จังหวัดที่รายงานผลการจัดกิจกรรมจิตอาสา          “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” มีจำนวนทั้งสิ้น ๓๐ จังหวัด ๙๓๗ กิจกรรม มีจิตอาสาฯ          ที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวนทั้งสิ้น ๘๙,๓๒๗ คน</p> <p>กิจกรรมจังหวัดดำเนินการ ได้แก่ การทำความสะอาดสถานที่สาธารณะ การจัดเก็บ          ผักตบชวา/ขยะมูลฝอยในแม่น้ำลำคลอง การอำนวยความสะดวก และบริการ          ประชาชน การปลูกต้นไม้ การบริจาคโลหิต และการบรรจุถุงยังชีพ เป็นต้น</p> <p><b>๔. ผลการจัดกิจกรรม “ความสุขจากพ่อ สู่มิณแผ่นดิน” ในส่วนภูมิภาค วันที่          ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐</b></p> <p>กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะหัวหน้าจิตอาสา          “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” นำจิตอาสา ฯ จัดกิจกรรมสำคัญ ๒ กิจกรรม รวม</p>	

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>จำนวนจิตอาสา ฯ ที่เข้าร่วมกิจกรรม ๘๑,๒๗๙ คน มีผลการดำเนินงาน ดังนี้</p> <p>๔.๑ กิจกรรมสาธารณประโยชน์/การพัฒนาพื้นที่ จำนวน ๓๐๐ กิจกรรม มีจิตอาสา ฯ เข้าร่วมกิจกรรม จำนวนทั้งสิ้น ๗๕,๔๘๒ คน</p> <p>๔.๒ กิจกรรมการจัดเลี้ยงอาหารให้แก่เด็กด้อยโอกาสหรือผู้ป่วยเรื้อรัง ที่อยู่สถานสงเคราะห์ต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัด จำนวน ๔๙ กิจกรรม มีจิตอาสา ฯ เข้าร่วมกิจกรรม จำนวนทั้งสิ้น ๕,๗๙๗ คน</p> <p><b>๕. แนวทางการดำเนินงานในระยะต่อไป</b></p> <p><b>๕.๑ คณะกรรมการผู้ประสานงานโครงการจิตอาสา</b> นายกรัฐมนตรีได้ลงนามในคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๓๑๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ประสานงานโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ</p> <p>๕.๑.๑ โครงสร้าง ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานกรรมการ ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นรองประธานกรรมการ หน่วยทหาร ตำรวจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นกรรมการ ผู้ที่ปลัดกระทรวงมหาดไทย มอบหมาย/ผู้ที่ปลัดกรุงเทพมหานครมอบหมาย/ผู้แทน ศอญ. เป็นกรรมการ และเลขานุการ</p> <p>๕.๑.๒ อำนาจหน้าที่ สนับสนุนและประสานการทำงานกับส่วนราชการในพระองค์และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในการจัดทำยุทธศาสตร์และการนำแนวพระราชดำริโครงการจิตอาสาฯ ไปสู่การปฏิบัติ</p> <p><b>๕.๒ ผลการประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการโครงการจิตอาสาพระราชทานฯ และคณะกรรมการผู้ประสานงานโครงการจิตอาสาพระราชทาน ฯ</b> เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า ให้ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๕.๒.๑ จัดระบบการติดต่อประสานงานระหว่างคณะกรรมการผู้ประสานงานโครงการจิตอาสาพระราชทาน ศอญ. และจังหวัด จัดบุคลากรในสังกัดกระทรวงมหาดไทย/หน่วยงานที่เห็นสมควร จำนวนที่เหมาะสมเพื่อปฏิบัติงานที่ ศอญ.</p> <p>๕.๒.๒ ให้กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร และ ศอญ. ร่วมกันจัดทำร่างคู่มือการบริหารจัดการ และแนวทางการดำเนินงาน กำหนดโครงสร้างและแนวทางการติดต่อประสานงาน</p> <p><b>๕.๓ ผลการประชุมหารือกับ ศอญ.</b> เพื่อกำหนดโครงสร้างการบริหารจัดการโครงการจิตอาสาพระราชทาน ฯ เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า ที่ประชุมเห็นชอบโครงสร้างการบริหารจัดการโครงการจิตอาสาพระราชทาน ฯ และ มอบหมายฝ่ายเลขานุการ (กระทรวงมหาดไทย และ กรุงเทพมหานคร) จัดทำรายละเอียดเสนอคณะกรรมการโครงการจิตอาสาพระราชทาน ฯ และคณะกรรมการผู้ประสานงานโครงการจิตอาสาพระราชทานฯ พิจารณาในการประชุม วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ ต่อไป</p> <p><b><u>ข้อสังเกต/ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</u></b></p> <p>๑. ขอขอบคุณการดำเนินงานของกรุงเทพมหานคร และกรมการปกครองที่สนับสนุนการลงทะเบียนจิตอาสาด้วยความเรียบร้อย และขอเชิญชวนข้าราชการสมัครจิตอาสาเพื่อเข้ามีส่วนร่วมทำงานเพื่อสังคม</p>	<p>กทม./ปค./ ทุกหน่วยงาน</p>

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>๒. กำชับ ดูแล กำหนดแนวทางดำเนินการให้ชัดเจนในการรักษาสภาพ คู คลอง ที่ได้พัฒนาไปแล้วให้มีความต่อเนื่องและยั่งยืน โดยเฉพาะการกำจัดขยะที่อาจลอยมากับกระแสน้ำตอนช่วงฝนตก</p> <p>๓. ให้จังหวัดกำกับ ดูแลการดำเนินงานโครงการจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ให้มีความเคลื่อนไหวในทุกพื้นที่ หากมีข้อขัดข้องให้จังหวัดรายงานมายังส่วนกลางเพื่อหารือหรือประสานความร่วมมือต่อไป</p>	<p>กทม.</p> <p>สนพ.สป./ ทุกจังหวัด</p>
<p>โครงการของขวัญปีใหม่เพื่อมอบให้ประชาชน “ของขวัญมหาดไทย ส่งต่อความสุข รับปีใหม่ ๒๕๖๑”</p>	<p><b>รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ด้านบริหาร (นายนิสิต จันทร์สมวงศ์)</b></p> <p>คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ และวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ รับทราบของขวัญปีใหม่ของทุกกระทรวง ทบวง กรม โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เห็นชอบอนุมัติโครงการ “ของขวัญมหาดไทย ส่งต่อความสุข รับปีใหม่ ๒๕๖๑” จำนวน ๑๔ โครงการ ดังนี้</p> <p><b>๑. ตลาดประชารัฐ สร้างโอกาส สร้างอาชีพ สร้างรายได้ (สป.มท. พช. สส. กทม. อต. และจังหวัด)</b></p> <p><b>เป้าหมาย</b></p> <p>๑.๑ สร้างมาตรฐานตลาดประชารัฐสะอาดปลอดภัย ทั้ง ๖,๕๒๐ ตลาด และขับเคลื่อนตลาดประชารัฐให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด</p> <p>๑.๒ กำหนดอบรมผู้ประกอบการ CMO เพื่อดูแลผู้ประกอบการรายใหม่/ทำคลินิกผู้ประกอบการประเภท C เพื่อสร้างผู้ประกอบการใหม่ให้มีศักยภาพ โดยความร่วมมือจากตลาดประชารัฐรักสามัคคีช่วยจัดทำหลักสูตรต่าง ๆ ร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชน</p> <p>ทั้งนี้ ผู้ประกอบการประเภท C คือผู้ที่อยากเป็นผู้ประกอบการ แต่ยังขาดความรู้ ความสามารถ ขาดสินค้า</p> <p>๑.๓ สืบเนื่องจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเห็นว่าโครงการตลาดประชารัฐที่กระทรวงมหาดไทยเสนอจะช่วยต่อยอดเรื่องการท่องเที่ยวได้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้มอบหมายให้อธิบดีกรมการท่องเที่ยวมาร่วมหารือและจะคัดเลือกตลาดเพื่อสนับสนุนการจัดตลาดประชารัฐ โดยกระทรวงมหาดไทยได้ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดคัดเลือกตลาดประชารัฐที่มีศักยภาพเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวเสนอเป็นกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว กิน เที่ยว ซื้อป รวมทั้งอาจขอรับการสนับสนุนงบประมาณ Big rock จากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา</p> <p><b>๒. สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้ชุมชน บณวิถิพอเพียง (พช.)</b></p> <p><b>เป้าหมาย</b></p> <p>๒.๑ คริวเรือนัสมมาชีพที่จะต้องดำเนินการจำนวน ๕๒๓,๖๔๐ คริวเรือ น มีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ ๓</p> <p>๒.๒ ยอดจำหน่ายสินค้า OTOP เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๐ จากยอดจำหน่ายปี ๒๕๖๐ (๑๕๓,๕๑๐ ล้านบาท) เป็นเงิน ๑๘๔,๒๑๒ ล้านบาท</p> <p>๒.๓ บริษัทประชารัฐรักสามัคคี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด มีแผนพัฒนาธุรกิจที่มีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนงานร้อยละ ๑๐๐</p>	

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p><b>๓. สถานธนาอนุบาลท้องถิ่นไทย มอบของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชน (สถ.)</b>  <b>แนวทางดำเนินการ</b> ลดอัตราดอกเบี้ยให้กับประชาชนผู้มีรายได้น้อยในช่วงเทศกาลปีใหม่และตลอดปี ๒๕๖๑ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าในด้านค่าใช้จ่าย ทำให้มีเงินทุนหมุนเวียนในอัตราดอกเบี้ยต่ำ และไม่ต้องกู้เงินนอกระบบ เงินต้นไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๐.๕๐ ต่อเดือน (เท่าเดิม) เงินต้นไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๑ ต่อเดือน (เดิมร้อยละ ๑.๒๕ ต่อเดือน) สถานธนาอนุบาลของ อปท. ทั้ง ๒๔๐ แห่ง ทั่วประเทศ</p> <p><b>๔. หมู่บ้าน ชุมชน สดใส ประชาธิปไตยปลอดภัย ปลอดภัยจากขยะอันตราย (สถ.)</b>  <b>เป้าหมาย</b> ทุกหมู่บ้าน/ชุมชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวม ๘๕,๔๑๖ แห่ง มีจุดรวบรวมขยะอันตรายครบทุกหมู่บ้าน/ชุมชน ร้อยละ ๑๐๐ ขณะนี้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๖๘,๙๒๙ แห่ง</p> <p><b>๕. ศูนย์ดำรงธรรม นำสุข คลายทุกข์ด้านที่ดิน (ทค.)</b>  <b>แนวทางดำเนินการ</b> เพิ่มช่องทางการรับแจ้งข่าวสาร ข้อสงสัย และปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้านที่ดิน โดยติดตั้งระบบ HOTLINE สายด่วนที่ดิน ๑๐ คู่สาย เพื่อบริการตอบข้อสงสัยโดยผู้เชี่ยวชาญ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง หมายเลข ๐ ๒๑๔๑ ๕๕๕๕ ดำเนินงานตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป ทั้งนี้ กรมที่ดินจะเก็บรวบรวมข้อมูลว่ามีประชาชนใช้บริการจำนวนเท่าไร และสอบถามเรื่องใดบ้าง</p> <p><b>๖. ปีใหม่ปลอดภัย คนไทยปลอดภัย ศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่ (ปค.)</b>  <b>เป้าหมาย</b> ตั้งจุดประจำจุดอำนวยความสะดวกปลอดภัยทางถนนสายหลักของอำเภอ ๆ ละ ๑ จุด ตลอด ๒๔ ชั่วโมง จำนวน ๘๗๘ อำเภอ ตั้งแต่วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ – ๔ มกราคม ๒๕๖๑</p> <p><b>๗. อำนวยความสะดวก ลดสำเนาเอกสาร ขอรับบริการใช้เพียงบัตรประชาชนใบเดียว (ปค.)</b>  เชื่อมโยงฐานข้อมูลประชาชนกลางผ่านระบบการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและบริการภาครัฐ (Linkage Center) ของทุกส่วนราชการ เพื่อลดการเรียกสำเนาเอกสารหลักฐาน ประชาชนสามารถใช้บัตรประจำตัวประชาชนเพียงใบเดียวไปติดต่อขอรับบริการจากภาครัฐ เป้าหมายในปี ๒๕๖๑ จำนวน ๑๐๗ งานบริการ</p> <p><b>๘. ของขวัญปีใหม่ ประชาชนปลอดภัย บรรเทาทุกข์ด้วยฝักร่มน้ำ (ยผ.)</b>  <b>เป้าหมาย</b>  ๘.๑ นำข้อมูลฝักร่มน้ำและแผนที่พื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมที่ดำเนินการเสร็จแล้ว ๕ กลุ่มน้ำ ครอบคลุมพื้นที่ ๒๕ จังหวัดไปปรับปรุงฝักร่มน้ำและออกประกาศกระทรวงมหาดไทย  ๘.๒ ฝักร่มน้ำจังหวัดและแผนที่พื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วม จำนวน ๕ กลุ่มน้ำ ครอบคลุมพื้นที่ ๑๖ จังหวัด แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑  ๘.๓ ฝักร่มน้ำจังหวัดและแผนที่พื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วม จำนวน ๕ กลุ่มน้ำ ครอบคลุมพื้นที่ ๔๒ จังหวัด แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๑</p> <p><b>๙. แบบบ้านसानฝัน ของขวัญปีใหม่ (ยผ.)</b>  <b>แนวทางดำเนินการ</b> จัดทำแบบบ้านพอเพียง และแบบบ้านต้านทานแผ่นดินไหว จำนวน ๑๖ แบบ เพื่อให้ประชาชนมีแบบบ้านที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ มีความมั่นคง แข็งแรง สามารถนำไปขออนุญาตก่อสร้างได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใน</p>	



ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>การออกแบบและประมาณราคา</p> <p><b>๑๐. ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร (ปก.)</b></p> <p><b>๑๐.๑ แนวทางดำเนินการ</b> จัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จัดตั้งจุดตรวจเพื่อบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้น จริงจัง ต่อเนื่อง ตาม ๑๐ มาตรการ และจัดตั้งจุดอำนวยความสะดวก จุดบริการ และประสานส่วนราชการที่ตั้งอยู่บริเวณริมถนนให้เปิดเป็นจุดพักรถ และจุดบริการประชาชน</p> <p><b>๑๐.๒ ระยะเวลาดำเนินการ</b> ช่วงเตรียมความพร้อมและ ช่วงการรณรงค์ (วันที่ ๑ – ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐) ช่วงควบคุมเข้มข้น (วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ - ๓ มกราคม ๒๕๖๑) และรณรงค์เพื่อสร้างความรู้ จิตสำนึก เพื่อการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย ต่อเนื่องตลอดทั้งปี</p> <p><b>๑๑. ถนนสวยแห่งความสุข (Sukhumvit Make a Wish) (กพท.)</b></p> <p><b>แนวทางดำเนินการ</b> นำสายสื่อสารลงดินและร้อยถนนเสาไฟฟ้าบริเวณถนนสุขุมวิท ทั้ง ๒ ฟันง ระยะทาง ๑๒ กิโลเมตร (เสาไฟฟ้า ๕๔๔ ต้น) ทั้งนี้ เสาไฟฟ้าที่ร้อยถนนได้มอบให้กรุงเทพมหานครนำไปใช้ประโยชน์ในการสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล เขตบางขุนเทียน</p> <p><b>๑๒. ๗๔ ชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA (กฟผ.)</b></p> <p><b>แนวทางดำเนินการ</b> เปิดคลินิกบริการด้านไฟฟ้าและแนะนำการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภัย ตรวจสอบปรับปรุงอุปกรณ์ไฟฟ้าในชุมชน โดยคัดเลือกชุมชนที่มีความเสี่ยง จังหวัดละ ๑ ชุมชน รวม ๗๔ ชุมชน</p> <p><b>๑๓. MWA onMobile แอปฯ ของคนเมือง ครบทุกเรื่องน้ำประปา (กปน.)</b></p> <p><b>แนวทางดำเนินการ</b> พัฒนาและปรับปรุงรูปแบบการให้บริการที่ทันสมัย เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการใช้น้ำ โดยผู้ใช้น้ำ ๕๐,๐๐๐ รายแรก ที่โหลด Application ตลอดเดือนมกราคม ๒๕๖๑ (๑ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑) จะได้รับส่วนลดค่าน้ำไม่เกิน ๑๐๐ บาท ซึ่งสิทธิ์ส่วนลดจะปรากฏในใบแจ้งหนี้ค่าน้ำ เดือนมีนาคม ๒๕๖๑</p> <p><b>๑๔. ประปาเพื่อประชารัฐ (กปภ.)</b></p> <p><b>แนวทางดำเนินการ</b> การประปาส่วนภูมิภาคร่วมมือกับ อปท. ทั่วประเทศ อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาระบบประปาภายในอาคารสำนักงานที่ถูกต้องลักษณะให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี ไม่ก่อให้เกิดการสูญเสียน้ำโดยไร้ประโยชน์ ผู้รับบริการ (เจ้าหน้าที่ อปท. และหน่วยงานเอกชนในพื้นที่) จำนวน ๙๙๙ ราย ระยะเวลาดำเนินการวันที่ ๑ มกราคม – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑</p> <p>ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทย กำหนดแนวทางดำเนินการ หลักเกณฑ์ ให้ส่วนราชการ รายงานผลดำเนินโครงการเป็นรายไตรมาส เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการในภาพรวมของ กระทรวงมหาดไทยให้แก่ประชาชน สื่อมวลชนรับทราบผลดำเนินงานเป็นระยะๆ</p> <p><b>กรมโยธาธิการและผังเมือง (นายมนชล สดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง)</b></p> <p><b>ของขวัญปีใหม่ ประชาปลอดภัย บรรเทาอุทกภัยด้วยฝังกุ่มน้ำ</b></p> <p>ประเทศไทยมีพื้นที่ครอบคลุม ๒๕ กลุ่มน้ำหลักของประเทศ โดยปัจจุบันกรม</p>	

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>โยธาธิการและผังเมืองได้ดำเนินการวางผังการระบายน้ำจังหวัดแล้ว ๕ กลุ่มน้ำ (กลุ่มน้ำสะแกกรัง กลุ่มน้ำแม่กลอง กลุ่มน้ำปราจีนบุรี กลุ่มน้ำโตนเลสาป และกลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก) ซึ่งจะนำไปสู่กระบวนการปรับปรุงผังเมืองรวมเมือง ผังเมืองจังหวัด รวมทั้งเตรียมออกประกาศกระทรวงมหาดไทยกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่เสี่ยงภัยตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และกฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามขุดดินและถมดินตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓</p> <p>กรมโยธาธิการและผังเมืองมีแผนดำเนินการวางผังการระบายน้ำจังหวัด ๒๐ กลุ่มน้ำที่เหลือให้แล้วเสร็จภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๕ กลุ่มน้ำ ได้แก่ (๑) กลุ่มน้ำตาปี (๒) กลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์ (๓) กลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออก (๔) กลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา และ (๕) กลุ่มน้ำเพชรบุรี และได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๕ กลุ่มน้ำ ได้แก่ (๑) กลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก (๒) กลุ่มน้ำปัตตานี (๓) กลุ่มน้ำท่าจีน (๔) กลุ่มน้ำเจ้าพระยา และ (๕) กลุ่มน้ำบางปะกง รวมทั้งอยู่ระหว่างเสนอขอของบประมาณ จำนวน ๑๐ กลุ่มน้ำ ได้แก่ (๑) กลุ่มน้ำปิง (๒) กลุ่มน้ำวัง (๓) กลุ่มน้ำยม (๔) กลุ่มน้ำน่าน (๕) กลุ่มน้ำป่าสัก (๖) กลุ่มน้ำกก (๗) กลุ่มน้ำโขง (๘) กลุ่มน้ำสาละวิน (๙) กลุ่มน้ำชี และ (๑๐) กลุ่มน้ำมูล</p> <p>ผังระบบระบายน้ำจังหวัดที่ดำเนินการแล้วเสร็จในขณะนี้จะแสดงแผนที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมในคาบปีต่าง ๆ เช่น พื้นที่น้ำท่วมที่รอบการเกิดซ้ำ ๑๐๐ ปี ๕๐ ปี ๒๕ ปี ๑๐ ปี ๕ ปี ๒ ปี จะมีน้ำท่วมพื้นที่ใดบ้าง เป็นต้น และมาตรการในการลดปัญหาน้ำท่วมเกี่ยวกับโครงสร้าง เช่น การขุดคลองระบายน้ำเพิ่มเติม ของจังหวัดเพชรบุรี การเบี่ยงเบนทางน้ำไหล/การสูบน้ำของจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นต้น ทั้งนี้ จะได้นำเรียนรายละเอียดเพื่อโปรดทราบอีกครั้งหนึ่ง</p> <p><b><u>การไฟฟ้านครหลวง (สืบเอกประสงค์ คும்ประดิษฐ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง)</u></b></p> <p>ถนนสวยแห่งความสุข (Sukhumvit Make a Wish)</p> <p>การไฟฟ้านครหลวงมีแผนการดำเนินการช่วงไตรมาสแรกของปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ในการนำสายสื่อสารลงดินและรื้อถอนเสาไฟฟ้าบริเวณถนนราชปรารภ และถนนพระรามที่ ๑ (ตั้งแต่สนามกีฬาแห่งชาติจนถึงสะพานกษัตริย์ศึก)</p> <p><b><u>การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (นายคุณิ ลิ้มทอง รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค)</u></b></p> <p>๗๔ ชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA</p> <p>การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดำเนินการโดยคัดเลือกชุมชนที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติและอัคคีภัยจังหวัดละ ๑ ชุมชน รวม ๗๔ ชุมชน เปิดคลินิกบริการด้านไฟฟ้าและแนะนำการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภัย ตลอดจนตรวจสอบปรับปรุงอุปกรณ์ไฟฟ้าในชุมชน</p>	

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p><b>ข้อสังเกต/ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</b></p> <p>เนื่องจากเป็นนโยบายรัฐบาลที่ดำริให้หน่วยงานราชการมีแผนงาน การให้บริการประชาชนเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ ซึ่งแต่ละหน่วยงานได้พิจารณาคัดเลือกกิจกรรม/โครงการ อาจเป็นโครงการที่ดำเนินการสำเร็จแล้ว หรือดำเนินการช่วงปีใหม่ หรือที่จะดำเนินการต่อเนื่องในปีถัดไป รวมทั้งสร้างการรับรู้ให้กับประชาชน ถึงผลการดำเนินงานของกระทรวงมหาดไทย เช่น การจัดทำน้ำประปาดื่มได้ของการประปานครหลวง งานพัฒนาการบริการของกรมที่ดิน เป็นต้น</p> <p>๑. การจัดทำโครงการของขวัญปีใหม่เพื่อมอบให้ประชาชน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ของกระทรวงมหาดไทยได้มีการนำเสนอคณะรัฐมนตรีรับทราบแล้ว ดังนั้นขอขอบคุณการดำเนินงานของทุกหน่วยงาน และให้หน่วยงานดำเนินการตามแนวทางที่ได้เตรียมการไว้ รวมทั้งขับเคลื่อนภารกิจสำคัญตามอำนาจหน้าที่ (Function) อย่างต่อเนื่อง</p> <p>๒. ขอบคุณการขับเคลื่อนโครงการตลาดประชารัฐ ดำเนินการให้เป็นไปตามแผนงาน มีการติดตามผลให้มีการเคลื่อนไหว พร้อมเป็นที่ปรึกษาให้จังหวัด</p> <p>๓. สร้างการรับรู้การจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่แผงลอย และร้านอาหารริมทาง (Street food) ชี้แจงถึงแนวทางการจัดระเบียบ ความจำเป็นผู้ค้าขาย แต่ต้องไม่บุกกรุกพื้นที่ทางเท้าหรือช่องทางการจราจร เป็นผู้ประกอบการตัวจริง หากมีการจัดหาพื้นที่ใหม่หรือเป็นพื้นที่เดิม ให้มีความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย ทั้งนี้ ให้กรุงเทพมหานครลงไปดูความเป็นอยู่ของคนในชุมชนพื้นที่ต่าง ๆ เช่น พื้นที่บริเวณใต้ทางด่วน เป็นต้น</p> <p>๔. โครงการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ฯ คาดว่าจะมีการจัดงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการประเภทสร้างอาชีพสร้างรายได้ ในกลางปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้หน่วยงานเตรียมดำเนินการ หากเป็นโครงการด้านพัฒนาและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวให้ท้องถิ่นรับผิดชอบ และหากเป็นโครงการพัฒนา และสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้ท้องถิ่นดำเนินการ</p> <p>๕. โครงการสถานธนาอนุบาลท้องถิ่น ฯ ให้กรุงเทพมหานครตรวจสอบว่าสามารถดำเนินโครงการเป็นไปในแนวทางเดียวกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ทั้งปีหรือไม่</p> <p>๖. การบริหารจัดการขยะ ให้เข้าหารือ รมว.มท. เพื่อหาแนวทางการขับเคลื่อน และกำกับดูแลครอบคลุมทุกพื้นที่</p> <p>๗. ขอบคุณกรมการปกครองที่ดำเนินโครงการปีใหม่ปลอดภัย คนไทยปลอดภัย ศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่</p> <p>๘. โครงการอำนวยความสะดวก ลดสำเนาเอกสาร ฯ ของกรมการปกครองถือเป็น การริเริ่ม และขับเคลื่อนการเชื่อมโยงฐานข้อมูลของรัฐเพื่อเป็นการให้บริการประชาชน และสามารถนำฐานข้อมูลไปใช้สำหรับการบริหารได้ในอนาคต ทั้งนี้ กำชับให้ ปค. เร่งรัดตามแผนงานบูรณาการเชื่อมโยงฐานข้อมูลภาครัฐ (Linkage Centre) ให้แล้วเสร็จ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑</p> <p>๙. ขอบคุณ และชมเชยการจัดทำผังเมืองรวมจังหวัด และผังน้ำ ซึ่งได้รวบรวมเส้นทางน้ำ และข้อมูลสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ ถือเป็นความสำเร็จเชิง</p>	<p>สนพ.สป./ ทุกหน่วยงาน</p> <p>สนพ.สป./พช.</p> <p>กทม.</p> <p>สนพ.สป./พช.</p> <p>สถ./กทม.</p> <p>สถ.</p> <p>ปค.</p> <p>ปค.</p> <p>ยผ.</p>

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>โครงสร้างสำหรับการบริหารและวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน (Land Use) ได้ในอนาคต ทั้งนี้ ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองจัดทำรายละเอียดเพื่อนำเรียน รวม.มท. ในช่วงหลังปีใหม่ และนำมาเสนอในที่ประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทยอีกครั้ง เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ได้พิจารณาใช้ประโยชน์ต่อไป</p> <p>๑๐. โครงการแบบบ้านसानฝัน ฯ ให้พิจารณาออกแบบบ้านสำเร็จรูป (knock down) โดยคำนึงความจำเป็นพื้นที่ใช้สอย เช่น มีจำนวนห้องเพียงพอกับจำนวนคนในครอบครัว มีพื้นที่ใช้สอย และค่าใช้จ่ายมีราคาถูก เป็นต้น และประสานความร่วมมือให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พิจารณาใช้ประโยชน์ได้ด้วย</p> <p>๑๑. โครงการขั้วรถมินิใจ รักษาวินัยจราจร ให้ดำเนินการจัดทำแผนลดอุบัติเหตุทั้งปี ซึ่งกำหนดโครงสร้างการทำงานมีมาตรการในการดำเนินงานของพื้นที่ และลดระดับความเข้มข้น/การคุมเข้มลง เป็นต้น</p> <p>๑๒. โครงการถนนสวยแห่งความสุข ฯ ขอขอบคุณความริเริ่มการไฟฟ้านครหลวงที่จัดทำโครงการ และให้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องตามแผนงานที่กำหนดไว้</p> <p>๑๓. โครงการ ๗๔ ชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA ขอทำตามแนวทางที่เตรียมการไว้ตามแผนงาน</p> <p>๑๔. โครงการแอปพลิเคชันของคนเมือง ฯ และโครงการประปาเพื่อประชาชน ขอให้ดำเนินงานตามแนวทางที่เตรียมการไว้</p>	<p>ยผ.</p> <p>ปภ.</p> <p>กฟน.</p> <p>กฟภ.</p> <p>กปน./กปภ.</p>
<p>นโยบายในการส่งความปรารถนาดีในโอกาสดีถีขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๑</p>	<p><b><u>รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ด้านบริหาร (นายนิสิต จันทร์สมวงศ์)</u></b></p> <p>กระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือสั่งการไปยังหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัด กำชับนายอำเภอ พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้ยึดนโยบายของกระทรวงมหาดไทย การส่งความปรารถนาดีในโอกาสดีถีขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๑ โดยให้ข้าราชการไม่ต้องเดินทางมาอวยพรหรือนำกระเช้าของขวัญหรือสิ่งของมาอวยพรปีใหม่ และให้บุคลากรในสังกัดประจำอยู่ในพื้นที่ ดูแลประชาชนที่สัญจรภายในพื้นที่รับผิดชอบให้ได้รับความสะดวกปลอดภัย ตลอดจนส่งมอบความสุขความปรารถนาดีให้เป็นของขวัญแก่ประชาชนด้วย “ของขวัญมหาดไทย ส่งต่อความสุข รับปีใหม่ ๒๕๖๑” จำนวน ๑๔ โครงการ ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์</p> <p>นอกจากนี้ ให้นำนโยบายส่งความสุขด้วยความพอเพียงดังกล่าวข้างต้นไปเป็นแบบอย่างในการส่งความสุขความปรารถนาดีต่อกันในหน่วยงาน/จังหวัดด้วย</p> <p><b><u>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีกว่าการกระทรวงมหาดไทย</u></b></p> <p>ขอขอบคุณปลัดกระทรวงมหาดไทยในการสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>ทุกหน่วยงาน</p>

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>การรายงานผล การดำเนินงานที่สำคัญ ของกรุงเทพมหานคร ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐</p>	<p><b>กรุงเทพมหานคร (นายวัลลภ สุวรรณดี ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการ กรุงเทพมหานคร)</b></p> <p>โครงการของกรุงเทพมหานครที่สอดคล้องกับโครงการของขั้วภูมิภาคใหม่เพื่อมอบให้ ประชาชน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ของกระทรวงมหาดไทยในเรื่องตลาดประชารัฐ โดย ได้ดำเนินการลงทะเบียนผู้ประกอบการ จำนวน ๘,๐๐๐ กว่าราย ซึ่งมีผู้สนใจ ลงทะเบียนตามลำดับ ได้แก่ (๑) ตลาดประชารัฐ กทม. คื่นความสุข จำนวน ๗,๐๐๐ กว่าราย (๒) ตลาด ประชาธิปไตย Green Market จำนวน ๑,๐๐๐ กว่าราย (๓) ตลาด ประชารัฐ ต้องชม (๔) ตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม โดย กรุงเทพมหานครได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการจัดระเบียบทางเท้า ได้มีโอกาสมาลงทะเบียน และจัดสรรผู้ประกอบการที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเพื่อลงทะเบียนที่ค้าขาย จำนวน ๑๓ แห่ง ในพื้นที่ ๙ สำนักงานเขต ได้แก่ (๑) ตลาดสี่แยกทศกัณฐ์ เขตบางแค (๒) ตลาดน้ำบึงพระยาสุเรนทร์ เขตคลองสามวา (๓) ตลาดโอโซนวัน มาร์เก็ต เขตดอนเมือง (๔) ตลาดสุทธิสาร เขตดินแดง (๕) ตลาดหน้าภัตตาคารกึ่งหลวง เขตบางกอกน้อย (๖) ตลาดหน้าโรงพยาบาลเจ้าพระยา เขตบางกอกน้อย (๗) ตลาด ใต้ทางด่วนประดิษฐ์มนูธรรม เขตบางเขน (๘) ตลาดหน้าพาด้าปิ่นเกล้า เขตบางพลัด (๙) ตลาดหน้าโรงพยาบาลยันฮี เขตบางพลัด (๑๐) ตลาดโครงการสนั่นนภา เขตพญาไท (๑๑) ตลาดหน้าอาคารพหลโยธินเพลส เขตพญาไท (๑๒) ตลาดมิ่งขวัญบ้านนา เขตพญาไท และ (๑๓) ตลาดเจริญกรุง ๖๗ เขตสาทร</p> <p>นอกจากนี้ ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการจัดระเบียบทางเท้าแต่ไม่มาลงทะเบียน พบว่ามิสสถานที่ค้าขายในบริเวณที่กรุงเทพมหานครจัดไว้ให้ และผู้ค้าได้ไปหาสถานที่ ค้าขายเอง กรุงเทพมหานครจะได้ดำเนินการตลาดประชารัฐเพิ่มเติม ซึ่งมีตลาด เอกชน จำนวน ๑,๐๐๐ กว่าแห่ง โดยจะได้ไปเจรจากับผู้ประกอบการตลาดเพื่อให้ ดูแลประชาชนที่ประสงค์พื้นที่ค้าขาย</p> <p>ทั้งนี้ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีข้อห่วงใยเกี่ยวกับสตรีที่พุดนั้น ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้กำชับให้สำนักอนามัยดูแลเรื่องสุขาภิบาลอาหาร ราคาอาหาร ฯลฯ</p> <p><b>กรุงเทพมหานคร (นางลักขณา โรจน์ธำรง ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร)</b></p> <p>ผลการดำเนินงานที่สำคัญของกรุงเทพมหานคร ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบด้วย</p> <p><b>๑. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณป้อมมหากาฬ</b> โดยปัจจุบันคงเหลือโรงเรือน จำนวน ๒๐ หลัง แยกเป็น</p> <p>๑.๑ โรงเรือนสิ่งปลูกสร้างตามบัญชีเดิม ๑๘ หลัง โอนกรรมสิทธิ์ ในตัวโรงเรือนให้กรุงเทพมหานครแล้ว โดยรับเงินค่าทดแทนทั้งหมด ๑๖ หลัง และ รับเงินค่าทดแทนไปร้อยละ ๗๕ จำนวน ๒ หลัง</p> <p>๑.๒ บุกรุก ๒ หลัง</p> <p>นอกจากนี้ กรุงเทพมหานครประชุมหารือร่วมกับผู้แทนกรมศิลปากร ผู้แทน สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้แทนฝ่ายความ มั่นคงแล้ว ที่ประชุมพิจารณาเห็นควรเก็บบ้านจำนวน ๙ หลัง (เลขที่ ๘๘/๙๑/๙๓</p>	

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>๙๗/๙๙/๑๐๙/๑๑๑/๑๒๓ และ ๑๒๕) ภายใต้เงื่อนไขที่เก็บเฉพาะตัวบ้านเพื่อให้ เห็นความเป็นตรอกพระยาเพชรปानी ส่วนคนไม่สามารถอยู่อาศัยได้</p> <p><b>๒. โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ช่วงที่ ๑ - ช่วงที่ ๔</b></p> <p>๒.๑ โครงการอยู่ระหว่างเสนอขอความเห็นชอบดำเนินการประกวดราคา และ เสนอตั้งคณะกรรมการราคากลางตามระเบียบกระทรวงการคลัง คาดว่าจะลงนามใน สัญญาก่อสร้างได้ในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑</p> <p>๒.๒ การรื้อย้ายชุมชนในพื้นที่ที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา จำนวน ๑๕ ชุมชน โดย รื้อย้ายหมดแล้ว ๙ ชุมชน และอยู่ระหว่างดำเนินการ ๖ ชุมชน</p> <p><b>๓. โครงการก่อสร้างสถานีดับเพลิงเพิ่มเติม</b></p> <p>๓.๑ กรุงเทพมหานครได้มีนโยบายเพิ่มสถานีดับเพลิงให้ครอบคลุมพื้นที่ ซึ่ง ปัจจุบันมีจำนวน ๔๖ สถานี โดยบางพื้นที่มีเขตความรับผิดชอบกว้างขวางและส่งผล ให้เข้าถึงพื้นที่ได้ล่าช้า</p> <p>๓.๒ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กรุงเทพมหานครได้มีการจัดหาสถานที่เพื่อ ก่อสร้างสถานีดับเพลิงอย่างน้อย ๕ สถานี ประกอบด้วย (๑) สถานีดับเพลิงอารีย์ เขตปทุมธานี (๒) สถานีดับเพลิงเฉลิมพระเกียรติ เขตประเวศ (๓) สถานีดับเพลิงบางนา เขตบางนา (๔) สถานีดับเพลิงดอนเมือง เขตดอนเมือง และ (๕) สถานีดับเพลิง บางบอน เขตบางบอน ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการออกแบบและประมาณราคาเพื่อ ขอรับการจัดสรรงบประมาณดำเนินการ</p> <p><b>๔. โครงการนำร่องระบบการแพทย์ปฐมภูมิ (Primary Care Cluster : PCC)</b></p> <p>๔.๑ ปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีศูนย์บริการสาธารณสุขครอบคลุมพื้นที่ จำนวน ๖๘ ศูนย์ โดยกำลังพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการทางการแพทย์และ สาธารณสุขของประชาชนโดยไม่จำเป็นต้องไปที่โรงพยาบาล</p> <p>๔.๒ กรุงเทพมหานครได้ดำเนินโครงการนำร่องระบบการแพทย์ปฐมภูมิ (PCC) และครบวงจรอยู่ในพื้นที่ ๔ เขต ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงการให้บริการด้านการแพทย์ และสาธารณสุขแก่ประชาชนผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยอาศัยความร่วมมือ กับเครือข่ายต่าง ๆ เช่น โรงพยาบาล คลินิกเอกชน โรงพยาบาลรัฐบาล ประกอบด้วย (๑) ศูนย์บริการสาธารณสุข ๒๙ ช่วงนุชเนตร เขตจอมทอง (๒) ศูนย์บริการสาธารณสุข ๓๐ วัดเจ้าอาม เขตบางกอกน้อย (๓) ศูนย์บริการสาธารณสุข ๖๐ รสสุคนธ์ มโนชฎา เขตดอนเมือง (๔) ศูนย์บริการสาธารณสุข ๖๖ ตำหนักพระแม่กวนอิม โชคชัย ๔</p> <p><b>๕. โรงพยาบาลคลองสามวา</b></p> <p>๕.๑ ปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีโรงพยาบาลในความรับผิดชอบ จำนวน ๙ แห่ง</p> <p>๕.๒ กรุงเทพมหานครได้ดำเนินการก่อสร้างโรงพยาบาล “คลองสามวา” เนื่องจากสถานพยาบาลของรัฐยังไม่ครอบคลุมพื้นที่ฝั่งตะวันออกของ กรุงเทพมหานคร โดยเป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาด ๒๐๐ เตียง และได้เปิดให้บริการ ผู้ป่วยนอก (OPD) ชั่วคราวแล้ว เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐ ซึ่งคาดว่าจะสามารถ ให้บริการได้เต็มรูปแบบภายในปี ๒๕๖๔</p> <p><b>๖. โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน</b> กรุงเทพมหานครได้ดำเนินการก่อสร้าง โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน โดยได้รับบริจาคที่ดินรวม ๓๔ ไร่ ๑ งาน ๘๐ ตารางวา เป็นโรงพยาบาล จำนวน ๓๐๘ เตียง เปิดให้บริการทางการแพทย์ทั่วไป</p>	

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>ครอบคลุมพื้นที่ฝั่งธนบุรีและจังหวัดใกล้เคียง มีศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุแบบครบวงจร หอพักผู้ป่วย และอาคารพักฟื้น โดยเปิดให้บริการผู้ป่วยนอก (OPD) ชั่วคราวแล้วตั้งแต่วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๕ ซึ่งคาดว่าจะสามารถก่อสร้างแล้วเสร็จภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๒</p> <p><b>กรุงเทพมหานคร (นางวรสนา ศิลป์เบ็ญจพร ผู้อำนวยการกองระบบคลอง สำนักการระบายน้ำ)</b></p> <p><b>๑. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองโอง่างจากบริเวณสะพานดำรงสถิตถึงบริเวณสะพานโอสถานนท์</b></p> <p>๑.๑ รัฐบาลได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณให้กรุงเทพมหานครดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองโอง่างภายหลังการรื้อถอนอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่รูกล้ำคลองโอง่างเป็นเงินจำนวน ๓๒๕,๔๐๐,๐๐๐ บาท</p> <p>๑.๒ กรุงเทพมหานครได้ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองโอง่างจากบริเวณสะพานดำรงสถิตถึงบริเวณสะพานโอสถานนท์ ประกอบด้วย (๑) งานก่อสร้างและปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลอง (๒) งานก่อสร้างกำแพงกันดินและปรับปรุงทางเดินหลังเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) พร้อมระบบรวบรวมสาธารณูปโภค (๓) งานปรับปรุงสะพานข้ามคลองโอง่าง (๔) งานก่อสร้างระบบระบายน้ำเสียและระบบระบายน้ำ และ (๕) การนำระบบไฟฟ้าและน้ำประปาลงใต้ดิน ความยาว ๗๕๐ เมตร โดยกรุงเทพมหานครได้ดำเนินการประกวดราคา ร่วมกับการไฟฟ้านครหลวง และการประปานครหลวง ซึ่งปัจจุบันได้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว ภายในวงเงิน ๒๗๕,๕๕๐,๐๐๐ บาท</p> <p>๑.๓ โครงการอยู่ระหว่างขอจัดสรรงบประมาณกับสำนักงบประมาณกระทรวงการคลัง และขอความเห็นชอบผลการประมูลฯ กับกระทรวงมหาดไทย ซึ่งคาดว่าจะลงนามสัญญาประมาณปลายเดือนมกราคม ๒๕๖๑ และดำเนินการแล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนธันวาคม ๒๕๖๑</p> <p><b>๒. โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางซื่อจากคลองลาดพร้าวลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา</b> โดยกรุงเทพมหานครได้รับการจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างจากรัฐบาล ประกอบด้วย (๑) อาคารรับน้ำถนนวนรัชดาภิเษก (บ่อ ๑) โดยรับน้ำในถนนบริเวณโรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค บางส่วนของคลองบางซื่อและคลองลาดพร้าว (๒) อาคารรับน้ำถนนวนวิภาวดีรังสิต (บ่อ ๒) (๓) อาคารรับน้ำถนนวนกำแพงเพชร (บ่อ ๓) (๔) สถานีสูบน้ำ ๖๐ ลูกบาศก์เมตร/วินาที (บริเวณวัดแก้วฟ้าจุฬามณี) และอาคารทิ้งน้ำบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา</p> <p><b>๓. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในถนนสายหลัก (Pipe Jacking)</b></p> <p>๓.๑ กรุงเทพมหานครได้รับการจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างจากรัฐบาลจำนวน ๑๑ โครงการ ซึ่งเป็นการวางระบบท่อตันขนาดใหญ่ใต้ผิวถนน มีขนาดตั้งแต่ ๑.๕๐ - ๒.๐๐ เมตร</p> <p>๓.๒ ปัจจุบันได้ลงนามในสัญญาจ้างแล้ว จำนวน ๕ สัญญา (จาก ๑๑ สัญญา) โดยบางโครงการอยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง จัดทำสัญญา และลงนามสัญญาจ้าง ซึ่ง</p>	

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>โครงการที่มีความก้าวหน้ามากที่สุด ได้แก่ โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมถนนทรงสวัสดิ์ ถนนเยาวราช และถนนเจริญกรุง (ร้อยละ ๔๕) ซึ่งคาดว่าจะในฤดูฝนที่จะมาถึงนี้โครงการบางส่วนจะสามารถเริ่มใช้งานได้</p> <p><b>๔. การพัฒนาคลองเปรมประชากร</b> ซึ่งเป็นโครงการหนึ่งในโครงการ ๙ คลองสายหลักที่กรุงเทพมหานครได้รับอนุมัติจากรัฐบาลให้ดำเนินการพัฒนา โดยจะพัฒนาเริ่มต้นตั้งแต่คลองบางซื่อไปจนถึงคลองรังสิตประยูรศักดิ์ ซึ่งรูปแบบการพัฒนาฝั่งตะวันตกของคลองเปรมประชากรจะดำเนินการรื้อย้ายชุมชนออกทั้งหมด โดยจะก่อสร้างเขื่อนและก่อสร้างอาคารสูง ๕ ชั้น โดยชุมชนจะมาอยู่รวมกันฝั่งตะวันออก โชนด้านเหนือของคลองเปรมประชากร</p> <p>ทั้งนี้ การพัฒนาระบบระบายน้ำกว้าง ๓๘ เมตร โดยมีความจำเป็นต้องเร่งระบายน้ำด้วยอุโมงค์ระบายน้ำเปรมประชากร เริ่มจากจุดตัดบริเวณคลองลาดพร้าวไปจนถึงสถานีสูบน้ำวัดสร้อยทอง ๖๐ ลูกบาศก์เมตร/วินาที ซึ่งอยู่ระหว่างออกแบบรายละเอียด</p> <p><b>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีกว่ากระทรวงมหาดไทย</b></p> <p>๑. ขอบุคลากรสนับสนุนโครงการตลาดประชารัฐ เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่ค้าขาย และตอบสนองนโยบายของรัฐบาล ที่ผ่านมามีได้รับรายงานผลการดำเนินงานของกรุงเทพมหานครจากรองปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายนิสิต จันทน์สรวงศ์) เป็นประจำ</p> <p>๒. การกำหนดมาตรการดูแลความสะอาดของสตรีทฟู้ด ขอให้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๓. ขอให้ติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการสำคัญของกรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ให้พิจารณาบทบาทและศึกษารายละเอียดการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำ และการพัฒนาคลองเปรมประชากรให้รอบคอบด้วย เนื่องจากคลองเปรมประชากรมีสภาพเป็นคลองระบายน้ำอยู่แล้ว การก่อสร้างที่อยู่อาศัยตามแผนงานโครงการจะส่งผลกระทบต่อการระบายน้ำหรือไม่ ให้ศึกษาผลกระทบ รวมถึงพิจารณาความคุ้มค่าของโครงการอย่างรอบด้าน</p> <p>๔. ขอให้กรุงเทพมหานครพิจารณานำเสนอผลการดำเนินงานตลาดประชารัฐ โดยผนวกรวมกับการจัดระเบียบทางเท้า สตรีทฟู้ด การพัฒนาผู้ประกอบการและประชาชน เพื่อจะได้นำเสนอผลการดำเนินงานต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป</p>	กทม.
<p>ความคืบหน้า การดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง กับการปรับปรุงบทบาท องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นใน การช่วยเหลือประชาชน</p>	<p><b>กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)</b></p> <p><b>๑. การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b></p> <p>กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เป็นอุปสรรคในการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เช่น ขออนุมัติยกเว้นการปฏิบัติ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยให้การจัดซื้อจัดจ้างจากเงินสะสมของ อปท. ที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท เป็นโครงการที่สามารถดำเนินการจัดซื้อหรือจ้าง โดยวิธีสอบราคาได้เป็นกรณีเฉพาะราย โดยให้ อปท. ดำเนินการก่อนนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายใน ๔ เดือน (วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ -</p>	



ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑) ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือสั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด และ อปท. ทราบและถือปฏิบัติเรียบร้อยแล้ว</p> <p><b>๒. การใช้จ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นช่วยเหลืออย่างพารา</b></p> <p>ผู้ว่าราชการจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด และผู้บริหาร อปท. ได้รับทราบแนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมของ อปท. ต้องเป็นโครงการหรือกิจกรรมที่มีส่วนผสมของอย่างพารา โดยได้ขอให้ อปท. จัดทำโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงถนนที่มีส่วนผสมของอย่างพารา หรือสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ ที่ใช้พาราเป็นลำดับแรกอย่างน้อย ๑ โครงการ ทั้งนี้ ได้จัดประชุมและกำชับท้องถิ่นจังหวัดชี้แจงและทำความเข้าใจกับผู้บริหาร อปท. เรียบร้อยแล้ว</p> <p>นอกจากนี้ กรมบัญชีกลางได้ตอบข้อหารือของกระทรวงมหาดไทยเรื่องการใช้พาราจากการยางแห่งประเทศไทย ซึ่งคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐมีความเห็นว่า หน่วยงานสามารถกำหนดเงื่อนไขให้ผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีวัตถุดิบจากน้ำยางพาราที่ซื้อจากการยางแห่งประเทศไทย หรือที่ได้รับรองจากการยางแห่งประเทศไทยว่าซื้อน้ำยางจากเกษตรกรโดยตรงได้</p> <p><b>๓. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐</b></p> <p>กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แจ้งแนวทางปฏิบัติในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท. โดยให้ อปท. จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของ อปท. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท. พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้แล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๑</p> <p>การให้ความช่วยเหลือประชาชนของ อปท. แบ่งเป็น ๓ กรณี ประกอบด้วย (๑) ด้านสาธารณสุข ใช้จ่ายงบประมาณตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลัง (๒) ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ใช้จ่ายงบประมาณตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (๓) การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ใช้จ่ายงบประมาณตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข</p> <p>นอกจากนี้ ได้ขยายบทบาทและอำนาจหน้าที่ของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของ อปท. ในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนหรือไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ทุกด้าน โดยให้สำรวจข้อมูลดังกล่าว บันทึกข้อมูล และดำเนินการช่วยเหลือในรูปแบบประจักษ์ (ภาครัฐ ภาคเอกชน กลุ่มที่มีศักยภาพในพื้นที่) เช่น ทุนการศึกษาเล่าเรียน ที่อยู่อาศัย เจ็บป่วยเรื้อรัง เป็นต้น โดยได้แจ้งท้องถิ่นจังหวัดว่าไม่ได้มุ่งหวังให้ อปท. สามารถช่วยเหลือประชาชนได้ทุกกรณี แต่มีการกำหนดช่องทางในการติดต่อสื่อสารและรายงานข้อมูลประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนหรือไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้มายังส่วนกลาง (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) เพื่อจะได้ประสานให้การช่วยเหลือเพิ่มเติม</p> <p>ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวจะทำให้รับทราบปัญหาความเดือดร้อนและมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนต่อไป</p> <p><b>๔. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐</b> มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่</p>	

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐</p> <p>กระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือสั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด และ อปท. ถือปฏิบัติเรียบร้อยแล้ว โดย อปท. สามารถตั้งใช้อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ๒ กรณี ได้แก่ (๑) กรณีที่เกิดสาธารณภัย และ (๒) ภารกิจอำนาจหน้าที่ของ อปท. ในการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน โดยให้เบิกค่าใช้จ่ายเป็นค่าป่วยการให้แก่ อปพร. ได้ในอัตรา ดังนี้ (๑) ปฏิบัติหน้าที่ไม่เกิน ๔ ชั่วโมง จำนวน ๑๐๐ บาท (๒) ปฏิบัติหน้าที่เกิน ๔ ชั่วโมง แต่ไม่เกิน ๘ ชั่วโมง จำนวน ๒๐๐ บาท และ (๓) ปฏิบัติหน้าที่เกิน ๘ ชั่วโมงขึ้นไป จำนวน ๓๐๐ บาท</p> <p><b>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</b></p> <p>ให้จัดทำรายละเอียดการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การใช้จ่ายเงินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นช่วยเหลืออย่างพารา และการเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าหารือ รมว.มท. ในช่วงหลังปีใหม่</p>	สท.
<p>การช่วยเหลือประชาชนเพื่อลดความยากจนและความเหลื่อมล้ำตามนโยบายรัฐบาลและมหาดไทย ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑</p>	<p><b>กรมการพัฒนาชุมชน (นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน)</b></p> <p><b>๑. ที่มา</b> พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวไว้เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙ “เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” โดยกรมการพัฒนาชุมชนได้ถือเป็นแนวทางในการดำเนินการช่วยเหลือประชาชนเพื่อลดความยากจนและความเหลื่อมล้ำ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ และเป็นแนวทางในการดำเนินงานในปี พ.ศ. ๒๕๖๑</p> <p>ผลการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) เปรียบเทียบปี พ.ศ. ๒๕๕๙ และ พ.ศ. ๒๕๖๐ และเปรียบเทียบการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ประชาชนมีรายได้เฉลี่ยไม่ผ่านเกณฑ์ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ กำหนดเส้นความจำเป็นพื้นฐาน กลุ่มรายได้เฉลี่ย ๓๐,๐๐๐ บาทต่อคน/ปี มีรายได้เฉลี่ยไม่ผ่านเกณฑ์ ๔๕,๕๔๔ครัวเรือน ๑๕๙,๔๙๒ คน</li> <li>- ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดเส้นความจำเป็นพื้นฐาน กลุ่มรายได้เฉลี่ย ๓๘,๐๐๐ บาทต่อคน/ปี มีรายได้เฉลี่ยไม่ผ่านเกณฑ์ ๑๒๖,๑๐๒ ครัวเรือน ๔๒๙,๑๔๔ คน</li> <li>- ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ กระทรวงการคลังให้ประชาชนลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ โดยกำหนดเกณฑ์รายได้เฉลี่ย ๑๐๐,๐๐๐ บาทต่อคน/ปี มีผู้ลงทะเบียน จำนวน ๑๑,๔๔๓,๓๕๖ คน ซึ่งใกล้เคียงกับการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. จำนวน ๘,๗๖๘,๓๓๑ คน (ข้อมูล จปฐ. ไม่ได้จัดเก็บข้อมูลในกรุงเทพมหานคร)</li> </ul> <p>ทั้งนี้ แนวทางการช่วยเหลือประชาชนตามแนวทางกรมการพัฒนาชุมชนประกอบด้วย (๑) เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต (Way of Life) (๒) ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (๓) เพิ่มช่องทางการตลาดของชุมชน</p> <p><b>๒. เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต (Way of Life)</b></p> <p><b>๒.๑ ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย</b> กรมการพัฒนาชุมชนบูรณาการร่วมกับสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น</p> <p><b>๒.๒ ผลงาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๐</b> ดำเนินงานตามแผนงานที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด โดยใช้งบประมาณกรมการพัฒนาชุมชน ๒ ล้านบาท และงบประมาณจังหวัด</p>	

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>๒๑.๓๘๑๕ ล้านบาท ในการดำเนินการอบรมวิทยากรอำเภอ ๔,๓๙๐ คน ครูฝึก ๗,๒๕๕ ตำบล จัดเวทีอบรมให้ความรู้ (Mindset) ๖๕,๓๔๓ หมู่บ้าน (คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๐๙) เวทีสัญญาประชาคม (civil society) ๕๘,๘๐๐ หมู่บ้าน (คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๓๗) เวทีประกาศตนเอง ๕๐,๔๒๓ หมู่บ้าน (คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๒๐)</p> <p><b>๒.๓ แผนดำเนินการ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑</b> เป้าหมายดำเนินการ ๗๕,๐๓๒ หมู่บ้าน ๕,๗๐๐ ชุมชน ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑,๑๐๓.๒๔๔๘ ล้านบาท ดำเนินการอบรมวิทยากรอำเภอ ครูฝึก และจัดเวทีให้ความรู้ (Mindset) ดำเนินการใน ๕ ภาค ๓๘ จังหวัด ๒๕,๕๔๖ หมู่บ้าน เน้นทำต่อเนื่องและเพิ่มความถี่ดำเนินการจัดทำเวทีสัญญาประชาคม โดยเพิ่มจำนวนหมู่บ้านให้ครอบคลุม ๓๘ จังหวัด ๒๕,๗๔๔ หมู่บ้าน</p> <p>ทั้งนี้ กรมการพัฒนาชุมชนเสนอขอความเห็นพิจารณาการดำเนินงานเพิ่มจังหวัดที่เหลือเพื่อครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ</p> <p><b>๓. ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ</b> กำหนดเป้าหมายให้เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีรายได้เพิ่ม โดยรวมการบริหารทุนต่าง ๆ ในชุมชน ประกอบด้วย การดำเนินการ ๓ ลำดับ ได้แก่</p> <p><b>๓.๑ สร้างสัมมาชีพชุมชน</b> การขับเคลื่อนระดับบุคคล ครัวเรือนเพื่อเศรษฐกิจพอเพียงขั้นพื้นฐาน กำหนดเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ สร้างอาชีพสุจริตให้ประชาชน และครัวเรือนที่ตกเกณฑ์รายได้ตามข้อมูล จปฐ. ๑๒๖,๑๐๒ ครัวเรือน</p> <p>- ผลงาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ดำเนินงานค้นหาปราชญ์ชุมชนเพื่ออบรมเป็นวิทยากร ๒๓,๕๘๙ คน เพิ่มผู้ช่วยปราชญ์ฯ หมู่บ้านละ ๔ คน ๙๔,๓๕๖ คน (๒๓,๕๘๙ + ๙๔,๓๕๖ = ๑๑๗,๙๔๕ คน) ประชาชนฝึกปฏิบัติจริงกับปราชญ์ฯ ๔๔๘,๘๔๐ ครัวเรือน กลุ่มอาชีพ ๒,๓๖๐ กลุ่มมีรายได้ ๙๐๐ บาท/คน/เดือน รวม ๓,๑๕๐ ล้านบาท ต่อยอดอาชีพ ๓๔๕,๐๓๒ ครัวเรือน (คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๑๓) ทุนจากกองทุนในชุมชน ๑๐,๕๑๐ ล้านบาท</p> <p>- แผนดำเนินการ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ อบรมปราชญ์ชุมชนเพิ่มอีก ๓,๖๒๘ คน รวม ๒๗,๒๑๗ คน ผู้ช่วยปราชญ์ชุมชนเพิ่ม ๑๘,๑๔๐ คน ขยายผลเพิ่ม ๑๖,๕๑๒ หมู่บ้าน เฉลี่ยหมู่บ้านละ ๒๖ ครัวเรือน รวม ๔๒๙,๓๑๒ ครัวเรือน ขยายหมู่บ้านใหม่ ๓,๖๒๘ หมู่บ้าน ๙๔,๓๒๘ ครัวเรือน รวมกลุ่มอาชีพช่วยต่อยอด ๒,๗๒๒ กลุ่ม</p> <p><b>๓.๒ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)</b> การขับเคลื่อนการรวมกลุ่ม เพื่อเศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวหน้า เป้าหมายการดำเนินงานปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เพิ่มรายได้เป็น ๑๘๔,๒๑๒ ล้านบาท (เพิ่มขึ้นจากเดิมปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ร้อยละ ๒๐)</p> <p>- ผลงาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>(๑) ขยายฐานผู้ประกอบการเชิงรุก ๕๘,๓๗๖ กลุ่ม ๑๒๒,๑๙๖ ผลิตภัณฑ์ (เดิม ๔๐,๖๙๔ กลุ่ม ๘๓,๕๓๘ ผลิตภัณฑ์)</p> <p>(๒) การพัฒนา Supply chain เชื่อมตลาด จดทะเบียนจัดตั้งใหม่ บริษัท OTOPI Inter Trader ๖๐ จังหวัด</p> <p>(๓) การขยายฐานเครือข่ายร่วมขับเคลื่อนเพิ่มเติม ลงนาม MOU ๔๑ หน่วยงาน</p> <p>(๔) การจัดกลุ่มผู้ประกอบการที่มีศักยภาพเพื่อสนับสนุนการพัฒนาได้แม่นยำขึ้น ศิลปิน OTOPI ๑๓๒ ราย กระเป๋าแบรนด์เนม ๔๒ ผลิตภัณฑ์ OTOPI</p>	

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>ขึ้นเครื่องบิน ๔๙๘ ผลิตภัณฑ์ Cluster อาหาร ๒,๐๕๕ ราย</p> <p>(๕) เพิ่มช่องทางการตลาด ร้านประชารัฐ สุขใจ Shop ๑๔๓ แห่ง ตลาดนัดไทยช่วยไทย ๒,๑๕๕ แห่ง OTOP ใต้ทางด่วน ๓ แห่ง OTOP ระดับประเทศ ภาค/จังหวัด ๖๘ ครั้ง</p> <p>(๖) OTOP เพื่อการท่องเที่ยว หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว ๑๑๑ แห่ง</p> <p><b>- แผนดำเนินการ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑</b></p> <p>(๑) ขยายฐานผู้ประกอบการเชิงรุก รักษาและยกระดับคุณภาพฐานเดิม</p> <p>(๒) การพัฒนา Supply chain เชื่อมตลาด จัดทะเบียนจัดตั้งใหม่ บริษัท OTOP Inter Trader ให้ครบทั้ง ๗๖ จังหวัด</p> <p>(๓) การขยายฐานเครือข่ายร่วมขับเคลื่อนเพิ่มเติม เน้นร่วมมือพัฒนาผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภัณฑ์, ส่งเสริมการตลาดและทำตาม MOU</p> <p>(๔) การจัดกลุ่มผู้ประกอบการที่มีศักยภาพเพื่อสนับสนุนการพัฒนาได้แม่นยำขึ้น โดยพัฒนาร่วมกับสถาบันราชภัฏ ๓๘ แห่ง พัฒนาผลิตภัณฑ์ (กลุ่ม D) ๗,๗๙๐ ผลิตภัณฑ์ ผู้ประกอบการ ๓,๓๔๐ กลุ่ม/ราย</p> <p>(๕) เพิ่มช่องทางการตลาด โดยรักษาช่องทางการตลาดเดิม จำนวน ๗๗,๘๐๗ ครั้ง และเพิ่มช่องทางการตลาดใหม่ ตลาดออนไลน์และเครือข่าย เน้นการพัฒนาช่องทาง E - commerce</p> <p>(๖) OTOP เพื่อการท่องเที่ยว ขยายผลหมู่บ้าน เพิ่มอีก ๑๓๕ แห่ง</p> <p><b>๓.๓ พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (SE) วิสาหกิจเพื่อสังคม</b> เพื่อส่งเสริมความร่วมมือ และสร้างเครือข่าย อันจะนำไปสู่การสร้างช่องทางการตลาด เป้าหมายการดำเนินงานปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ในการพัฒนาต่อยอด OTOP SMEs และวิสาหกิจชุมชน ให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม เป็นการทำงานลักษณะเครือข่าย</p> <p><b>- ผลงาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๐</b> ดำเนินการโดยไม่ได้ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ก่อตั้งบริษัทประชารัฐรักสามัคคี จำกัด ๗๗ แห่ง คัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย ๓,๐๑๗ กลุ่ม มีรายได้ ๑,๖๕๓ ล้านบาท ผู้ได้รับประโยชน์ ๔๔๕,๒๘๐ คน</p> <p><b>- แผนดำเนินการ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑</b> ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ๑๐๒.๑๗๓๒ ล้านบาท ขยายผลจัดตั้งบริษัทวิสาหกิจเพื่อสังคมกระจายเพิ่มมากขึ้น คัดเลือกและพัฒนากลุ่มเป้าหมาย สะสมรวม ๓,๙๐๐ กลุ่ม กลุ่มเป้าหมายมีรายได้เพิ่มขึ้น สะสมรวม ๒,๗๗๒ กลุ่ม มีแผนพัฒนาธุรกิจที่มีประสิทธิภาพของบริษัทฯ ๗๖ จังหวัด เน้นพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อให้รายได้อยู่ในชุมชน (Local Economy)</p> <p><b>๔. การเพิ่มช่องทางการตลาดของชุมชน (Local Economy)</b></p> <p><b>๔.๑ กระดานสินค้าชุมชน</b> พัฒนาช่องทางการตลาดเพื่อให้ศูนย์สาธิตการตลาดเชื่อมโยงไปยังองค์กรที่มีความต้องการสอดคล้องกับผลผลิตที่มีอยู่ ผลักดันให้เกิดธุรกรรมซื้อขาย (Demand + Supply) ซึ่งเป็นการปรับเปลี่ยนบทบาท ชุมชน จาก “ผู้รับมอบ” เป็น “ผู้ส่งมอบ” พัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการมีรายได้ แทนเงิน/สิ่งของบริจาค ตอบโจทย์การพัฒนาที่ยั่งยืน และเปลี่ยนองค์กรธุรกิจ จาก “การให้” เป็น “การซื้อ” ไม่ใช้งบ CSR เพิ่ม แต่เป็นการใช้งบจัดซื้อก่อนเดิม เป็น CSR-in-process</p>	

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>- ผลการดำเนินงาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ มีการซื้อขาย ๒๔ บริษัท กับชุมชนในวงเงิน ๒๔ ล้านบาท</p> <p>- แผนดำเนินการ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เพิ่มช่องทางการตลาดให้ศูนย์สาธิตการตลาด ๑,๐๐๐ แห่ง</p> <p><b>๔.๒ ตลาดประชารัฐในความรับผิดชอบของกรมการพัฒนาชุมชน</b></p> <p>- ผลการดำเนินงาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผู้ประกอบการรายใหม่ที่ลงทะเบียนในตลาดประชารัฐ ๑๒๐,๒๗๖ ราย (ข้อมูลระหว่างวันที่ ๑๐ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐) โดยได้รับการจัดสรรพื้นที่แล้ว คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๘๗ โดยมียอดจำหน่ายรวมตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ ตลาดประชารัฐของดีจังหวัด และตลาดประชารัฐ Modern Trade รวม ๘๐.๙๓๑๐ ล้านบาท ผลการประเมินศักยภาพผู้ประกอบการรายใหม่ที่ต้องการอบรมเพิ่มเติม แบ่งออกเป็น ๓ กลุ่ม คือระดับ A จำนวน ๓๐,๗๘๙ ราย ระดับ B จำนวน ๔๙,๙๘๙ ราย และระดับ C จำนวน ๓๔,๐๕๐ ราย โดย ชกส. ได้ดำเนินการอบรมผู้ประกอบการแล้ว จำนวน ๓๘,๐๒๑ ราย (ประเมินจากผู้ลงทะเบียน จำนวน ๑๑๔,๘๒๘ ราย ข้อมูล ณ วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐)</p> <p><b><u>ข้อสังเกต/สั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</u></b></p> <p>๑. การขับเคลื่อนการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต (Way of Life) สอบถามเรื่องการใช้คำว่า Way of Life /Way of Living ว่ามีความแตกต่าง ตรงกับแนวทาง วัตถุประสงค์ของการดำเนินโครงการหรือไม่</p> <p>๒. การดำเนินการอบรมวิทยากรอำเภอ และครูฝึกถ่ายทอดความรู้ เพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต (Way of Life) ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ รัฐบาลได้มีแนวทางให้เพิ่มภารกิจในการเตรียมความพร้อมสำหรับการเลือกตั้ง การอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจการทำงานของรัฐบาล กระบวนการนโยบายสาธารณะผ่านโครงสร้างและกลไกการทำงานของหน่วยงานราชการ และแนวคิดประชาธิปไตย ทั้งนี้ หากต้องการให้ดำเนินการอบรมวิทยากรอำเภอให้ครอบคลุมทั่วประเทศในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และให้เตรียมจัดทำคำของบกลาง ประจำปีงบประมาณ รายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องไว้ด้วย</p> <p>๓. เตรียมเข้าพบเพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานในช่วงหลังปีใหม่ ได้แก่</p> <p>๓.๑ การขับเคลื่อนการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต (Way of Life)</p> <p>๓.๒ การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) วิสาหกิจเพื่อสังคม (SE)</p> <p>๓.๓ การเพิ่มช่องทางการตลาดของชุมชน กระดานสินค้าชุมชน ตลาดประชารัฐ ทั้งนี้ ให้พิจารณาแนวทางการเพิ่มช่องทางการตลาด กระดานสินค้าชุมชน เมื่อมีช่องทางจำหน่ายออนไลน์แล้ว ให้คำนึงถึงคุณภาพสินค้า การให้บริการหลังการขาย การเข้าถึงระบบการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตหรือออนไลน์ (Money Transaction) การขนส่งสินค้า (Logistics) เพื่อพัฒนาการตลาดที่สมบูรณ์</p> <p>๔. ขอบคุณกรมการพัฒนาชุมชนที่ได้ขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนให้สำเร็จไปได้ด้วยดี</p>	พช.

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>งานสำคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑</p>	<p><b>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</b></p> <p><b>๑. งานยกระดับคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ของประชาชน</b> ยกกรณีตัวชี้วัดจังหวัดกาฬสินธุ์ที่ต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ. ให้พัฒนาความเป็นอยู่ประชาชนในพื้นที่ทุกมิติ ให้เป็นจังหวัด นำร่องในการแก้ไขปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำ</p> <p><b>๒. การทำงานเน้นหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ในทุกระดับ</b> ซึ่งประกอบด้วย หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักความมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า ให้ประกาศเป็นนโยบายสำคัญปี ๒๕๖๑ กำชับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยตอบสนองการแก้ไขปัญหาให้ประชาชนอย่างรวดเร็ว ให้เกิดประโยชน์กับประชาชนสูงสุด</p> <p><b>๓. การบริหารงานภูมิภาค</b> ให้ใช้โครงสร้างการบริหารงานให้เกิดประสิทธิภาพโดยให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ จังหวัด/กลุ่มจังหวัด การทำงานในรูปแบบประชารัฐ แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ (งบภาค) โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบพื้นที่ (Area Manager) ดังนั้น หากโครงสร้างภูมิภาค ท้องที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความเข้มแข็งจะสะท้อนการทำงานของรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p>	<p>พช.</p> <p>ศปท.มท./ ทุกหน่วยงาน</p> <p>สบจ.สป./ สนผ.สป./ ทุกหน่วยงาน</p>
<p>อื่น ๆ</p>	<p>เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่นี้ ขออวยพรให้ทุกท่านประสบแต่สิ่งที่ดี ร่วมมือช่วยกันทำงานให้เกิดความภูมิใจว่าเป็นข้าราชการ ข้าของแผ่นดิน ประชาชน และในหลวง ทำให้ประชาชนมีความสุข เมื่อท่านได้เจริญเติบโตในหน้าที่การงานเช่นเดียวกับผู้ดำรงตำแหน่งในกระทรวงมหาดไทยในอดีต ท่านจะเป็นผู้ใหญ่ที่น่าเคารพนับถือ และจะได้มีความภาคภูมิใจในการปฏิบัติงาน ซึ่งถือเป็นมงคลของชีวิต สุดท้ายนี้ ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงและประสบความสำเร็จ</p>	

สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  
ข้อมูล ณ วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ น.